

Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" phát động căn bản, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện với 4 tiêu chí đó là: có trí thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước. Có trí thức là: Có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc; có hiểu biết cơ bản về đời sống xã hội. Chủ động, tích cực học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng cho bản thân và lan tỏa tinh thần học tập đến những người xung quanh. Có khả năng áp dụng kiến thức mới, cải tiến hoặc ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc và thực tiễn cuộc sống góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác. Có đạo đức là: thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân; và trách nhiệm của công dân; và luyện các phẩm chất đạo đức "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; giữ gìn uy tín cá nhân, là tấm gương tốt trong gia đình và cộng đồng về rèn luyện đạo đức; ứng xử có văn hóa, phù hợp với các quy tắc đạo đức, quy ước, quy định của cộng đồng, địa phương, đơn vị, tổ chức. Có sức khỏe là: Tích cực rèn luyện để có sức khỏe tốt cả về thể chất và tinh thần; suy nghĩ tích cực, có lối sống lành mạnh; tham gia và vận động những người xung quanh tham gia hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; có kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình; khuyến khích tham gia bảo hiểm y tế. Có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước

Tích cực thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới".

là: Tự trọng, tự tin, biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ bản thân; có ý chí, nghị lực vươn lên phát triển mọi mặt. Biết tổ chức, sắp xếp cuộc sống gia đình khoa học; tạo môi trường gia đình bình đẳng, hòa thuận, các thành viên trong gia đình tôn trọng, trách nhiệm, yêu thương, gắn bó, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia có trách nhiệm vào công tác xã hội và các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng cộng đồng dân cư và tập thể nơi làm việc văn minh, phát triển; tham gia phòng, chống tham nhũng và đấu tranh, ngăn chặn những hành vi tiêu cực trong xã hội; có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành hướng dẫn về triển khai thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó xác định rõ các biện pháp để thực hiện tốt các tiêu chí, cụ thể: Để thực hiện tiêu chí xây dựng người phụ nữ có trí thức, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh chủ động phối hợp với các ban, ngành,



Cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng "Tuần lễ áo dài Việt Nam" năm 2023.

Ảnh: PHỤC ANH

đoàn thể, cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trên các lĩnh vực, đặc biệt là các kiến thức khoa học kỹ thuật trong lao động, sản xuất; kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình; về công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Năm 2022, Hội LHPN tỉnh tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt

động hội" và đề án "Tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030"; tham mưu các cơ chế, chính sách... tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực, trình độ mọi mặt và tiếp cận thông tin.

Hội tiếp tục triển khai hiệu quả đề án bồi dưỡng cán bộ hội các cấp và chỉ hội trưởng giai đoạn 2019 - 2025 (đến năm 1893) và chủ đề năm 2023 "Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở hội, trọng tâm là đội ngũ cán bộ hội cơ sở". Hàng năm, Hội tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 100% cán bộ hội cơ sở và quan tâm nâng cao năng lực cho hội viên nông cốt.

Để thực hiện tiêu chí có đạo đức, Hội tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân; tích cực rèn luyện các phẩm chất đạo đức "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; tích cực giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, dân tộc Việt Nam; phụ nữ Việt

Nam, phụ nữ Thái Bình; giữ gìn uy tín cá nhân, là tấm gương tốt trong gia đình và cộng đồng về rèn luyện đạo đức; có lối sống lành mạnh, ứng xử có văn hóa, phù hợp với các quy tắc đạo đức, quy ước, quy định của cộng đồng, địa phương, đơn vị, tổ chức. Trong đó, các hoạt động giáo dục truyền thống từ những chuyến đi về nguồn, giáo dục pháp luật, định hướng dư luận xã hội được các cấp hội chú trọng thực hiện mang lại hiệu quả rõ nét.

Thực hiện tiêu chí có sức khỏe, các cấp hội thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng với vai trò nòng cốt, dẫn dắt của cán bộ hội; tổ chức các hội thao, hội thi, duy trì các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... phù hợp nhằm tạo môi trường thuận lợi để việc rèn luyện sức khỏe, tập luyện các loại hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Vận động gia đình, xã hội tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ được chăm sóc, rèn luyện nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Năm 2022, 100% cơ sở hội vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tập luyện, tham gia thi đấu vũ trụ tuyến; giao lưu dân vũ thể thao; tham gia đại hội thể dục thể thao các cấp tạo thành phong trào tập luyện thể dục thể thao rộng khắp thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp phụ nữ. Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức thành công hội thi dân vũ thể thao cấp tỉnh với sự tham gia của 16 đội thi thuộc 8 huyện, thành phố. Bên cạnh đó, các cấp hội tổ chức hàng nghìn lớp chuyên đề nâng cao kiến

thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và gia đình; khuyến khích, vận động hội viên, phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể.

Thực hiện tiêu chí có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, các cấp hội tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch", "Gia đình 5 có, 3 sạch". Vận động phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện... Phối hợp với ngành văn hóa, thể thao và du lịch và các ngành, đoàn thể tổ chức liên hoan, gặp mặt, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam. Tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027" (đến năm 938).

Thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" gắn với điều kiện thực tế, linh hoạt tại từng địa phương, đơn vị trong tỉnh sẽ góp phần từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Thái Bình, phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới; khích lệ, động viên và phát huy mạnh mẽ tinh thần nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức của các tầng lớp phụ nữ, góp phần phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh và bền vững.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Tỉnh ủy viên,
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Nghĩa tình cứu thanh niên xung phong

Từng cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khi trở về với đời thường, các cựu thanh niên xung phong (TNXP) trên địa bàn tỉnh vẫn chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, là những tấm gương cho con cháu học tập, noi theo.



Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh trao bức chân dung liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Hồng Mùi được chạm bằng đồng tặng thân nhân liệt sĩ tại xã Chi Hòa (Hưng Hà).

Những ngày cuối năm 2022, cựu TNXP Nguyễn Thị A, thôn Phú Nha, xã Hồng Minh (Hưng Hà) được các cấp hội cứu TNXP, hội chữ thập đỏ, nhà hảo tâm kết nối, hỗ trợ xây lại nhà với kinh phí hỗ trợ gần 100 triệu đồng. Bà A chia sẻ: Tôi sức khỏe yếu, sống một mình, không có con, anh em ruột cũng không còn. Nhờ sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm mà tôi đã được ở nhà mới. Tôi không phải lo lắng một chút mưa gió, nhà mới sạch sẽ, ấm áp nghĩa tình, tôi thấy khỏe hơn.

Dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cùng với cựu TNXP Nguyễn Thị

A, các cấp hội cứu TNXP trong tỉnh tiếp nhận gần 6.000 suất quà với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng tặng hội viên. Bên cạnh đó, các cấp hội kết nối, tiếp nhận hỗ trợ xây mới 2 nhà, sửa chữa 2 nhà, tặng 10 sổ tiết kiệm hơn tổng số tiền 185 triệu đồng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ông Đặng Văn Bộ, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Hoạt động nghĩa tình đồng đội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong tất cả các chương trình, hoạt động của hội. Các cơ sở hội phát động việc tự nguyện xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội để tri ân đồng đội và thực hiện nghĩa tình: khó giúp, ốm thăm, đau mừng,

tiễn đưa đồng đội qua đời tận tình, chu đáo. Hết năm 2022, 260/260 hội cơ sở có quỹ nghĩa tình đồng đội với số tiền hơn 8,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các hội cơ sở đã thăm gần 1.900 lượt hội viên ốm, bệnh, mừng thọ 653 hội viên, tiễn đưa 460 hội viên qua đời, khám bệnh, cấp thuốc cho 165 hội viên.

Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, tham gia giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh thực hiện phong trào cựu TNXP làm kinh tế - vì nghĩa tình đồng đội, giáo dục

truyền thống cho thế hệ trẻ. Nhiều hội viên tích cực lao động, sản xuất với nhiều mô hình đem lại thu nhập cao. Có điều kiện kinh tế, họ tìm đến hội viên nghèo để chia sẻ khó khăn.

Cũng theo ông Đặng Văn Bộ: Khi các TNXP trở về với cuộc sống đời thường cũng là lúc các ban liên lạc TNXP của những tổng đội, liên đội, đại đội, nông trường... năm xưa ra đời từ chức hợp mặt vào dịp kỷ niệm ngày thành lập đơn vị, lễ, tết... để các cựu TNXP ôn lại kỷ ức về một thời thanh niên sôi nổi. Ngoài mục đích hợp mặt ôn lại truyền thống, sự ra đời của các hội, nhóm cựu TNXP, ban liên lạc còn nhằm chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các cựu TNXP hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật, cần vốn mưu sinh, giải quyết chế độ, chính sách... Mỗi khi biết có đồng đội lâm trọng bệnh hay bị tai nạn, các cơ sở hội, ban liên lạc từ chức thăm hỏi, tặng quà động viên đồng đội mình. Muốn sửa lại căn nhà dột nát mà gia đình không có điều kiện đã có đồng đội kết nối, chung tay đóng góp.

Mỗi năm qua đi, các cựu TNXP ngày càng cao tuổi, sức yếu, nhiều hội viên từ trần, nhiều hội viên hoàn cảnh vẫn còn khó khăn. Bởi vậy, Hội Cựu TNXP tỉnh xác định mỗi cựu TNXP khỏe mạnh sẽ giúp tổ chức hội hoạt động hiệu quả hơn. Và khi hội hoạt động hiệu quả sẽ trở thành mái nhà chung sưởi ấm tình đồng đội trong các cựu TNXP.

PHƯƠNG CHI

LỄ HỘI XUÂN HỒNG Lan tỏa nét đẹp hiến máu cứu người

Lễ hội xuân hồng là sự kiện hiến máu lớn nhất dịp đầu xuân. Khác với các lễ hội thông thường, lễ hội xuân hồng là lễ hội duy nhất người đến tham dự không mong cầu điều gì cho bản thân, gia đình mà đến để trao tặng những giọt máu quý giá với mong muốn cứu sống người bệnh.

Với thông điệp "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại", tại lễ hội xuân hồng 2023, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN). Kết quả, Ban tổ chức thu nhận 237 đơn vị máu an toàn. Hạ sĩ Nguyễn Bá Thái, đoàn cơ sở Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: Tôi thấy HMTN là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên bản thân đã tham gia hiến máu 3 lần. Tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu khi còn đủ sức khỏe để giúp những người bệnh cần máu.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh là một trong những đơn vị tích cực trong phong trào HMTN của tỉnh nói chung, lễ hội xuân hồng nói riêng. Từ năm 2019 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 9 đợt HMTN với sự hưởng ứng của hơn 2.500 lượt cán bộ, đoàn viên, thu được hơn 2.500 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế. Thượng úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Năm 2023 là năm thứ 12 liên tiếp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tham gia lễ hội xuân hồng với hy vọng những giọt máu nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ sẽ góp phần tiếp thêm niềm tin,

sức mạnh, đem lại sự sống cho người bệnh. Đặc biệt, cùng với các đợt hiến máu thường niên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn có một lực lượng thường trực sẵn sàng tham gia hiến máu trong những trường hợp khẩn cấp. Mỗi khi nhận được cuộc gọi từ các bệnh viện yêu cầu hỗ trợ nguồn máu, đoàn viên, thanh niên luôn có mặt kịp thời, góp phần phục vụ việc cứu chữa cho bệnh nhân.

Lễ hội xuân hồng được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm luôn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên. Mục đích của việc tổ chức lễ hội xuân hồng là vận động người dân hiến máu với số lượng lớn nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho các bệnh viện sau dịp Tết Nguyên đán, hình thành nét đẹp hiến máu cứu người dịp đầu xuân.

Tại Thái Bình, năm nay lễ hội xuân hồng được tổ chức từ ngày 25/12/2022 đến ngày 11/3/2023. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng sức mạnh lan tỏa của lễ hội, đến nay Ban Chỉ đạo

vận động HMTN tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức được 15 đợt HMTN với sự hưởng ứng của 2.500 người, thu nhận hơn 1.900 đơn vị máu.

Để vận động người dân tham gia hiến máu, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã tích cực tuyên truyền về sự cần thiết và ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; treo băng rôn, áp phích; tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bản tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư, nơi tập trung đông người nhằm kêu gọi, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu cứu người. Huy động lực lượng tình nguyện viên tham gia tuyên truyền, vận động HMTN. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh còn phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) xác định nhu cầu sử dụng nguồn máu hiến tình nguyện phục vụ cấp cứu và điều trị tại các bệnh

viện từ ngày 25/12/2022 - 28/2/2023, từ đó xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị thực hiện... Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho người tham gia hiến máu, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị tại các điểm hiến máu cố định và lưu động; thường xuyên kiểm tra, đánh giá người tham gia hiến máu; tổ chức giao lưu, gặp mặt các đơn vị, trường học, các câu lạc bộ HMTN.

Ông Vũ Đức Điển, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cho biết: Lễ hội xuân hồng với thông điệp "Hiến máu đầu xuân - nhân lên hạnh phúc" mong muốn mọi người dân có đủ điều kiện, sức khỏe sẵn sàng sẻ chia giọt máu quý giá của mình để cứu sống người bệnh. Đến thời điểm này, những đơn vị máu thu nhận được trong lễ hội xuân hồng đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh sau tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh.

THU HOAI



Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình hưởng ứng lễ hội xuân hồng 2023.